



ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชั้นเดียว

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชั้นเดียว ขนาด ๙.๒ x ๑๐.๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง ณ สวนป่ากาญจนดิษฐ์ เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบล ปากแพรง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ กำหนดราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ ๗๐๐,๓๓๕.๓๘ บาท (เจ็ดแสนสามร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบแปด สตางค์) โดยมีรายละเอียดตามรายการที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ กำหนดตามเอกสารแนบท้ายการ สอบราคาฉบับนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคา
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๕๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ออป.ได้ เชื่อถือ

๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้เลขที่ ๑๔๕ ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดคุณสมบัติและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สวนป่ากาญจนดิษฐ์ เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบล ปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. โดยผู้ที่มารับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมและดูสถานที่ต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล กรณีเป็นผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เข้ารับฟังคำชี้แจงในวันเวลาดังกล่าว และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ด้วย ผู้เสนอราคารายใดไม่ไปรับฟังคำชี้แจงตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้เสนอราคานั้นได้รับทราบถึงรายละเอียดปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ในประกาศสอบราคาครั้งนี้โดยตลอดแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้นจะยกเป็นเหตุขึ้นกล่าวอ้างหรือโต้แย้งในภายหลังว่าไม่ได้รับทราบมาก่อนไม่ได้ และไม่มีสิทธิ์โต้แย้งในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอบราคาครั้งนี้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ เลขที่ ๑๔๕ ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.fio.co.th/sout และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐๗๗ ๒๘๑๑๖๑ ในวันและเวลาราชการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ เช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้าทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวิชาญ ไชยถาวร)

หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้